

แถลงข่าว

การประชุมระดับรัฐมนตรีในเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6
(6th Economic Corridor Forum)

และการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3 สำหรับเตรียมการจัดประชุมสุดยอดผู้นำ ครั้งที่ 5
(3th Meeting of the Taskforce for the 5th GMS Summit)

แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS)

วันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซอราตัน กรุงเทพมหานคร ประเทศเวียดนาม



การประชุมระดับรัฐมนตรีในเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6 (6th Economic Corridor Forum) โดย ดร.ประเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนเจ้าหน้าที่ไทย และปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีประจำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (GMS) เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีในเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6 (ECF-6) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซอราตัน กรุงเทพมหานคร ประเทศเวียดนาม โดยมีรัฐมนตรี GMS รองประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย เจ้าหน้าที่อาวุโส และภาคเอกชนจาก 6 ประเทศ GMS และหุ้นส่วนการพัฒนาทั้งในและนอกอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งในการประชุมดังกล่าวนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุน ประเทศเวียดนาม ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งสมาคมการรถไฟของประเทศกลุ่มแม่น้ำโขง (GMRA) เป็นผลให้ทุกประเทศลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวครบถ้วนทั้ง 6 ประเทศ

นับตั้งแต่มีการจัดตั้งเวทีหารือเพื่อพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor Forum: ECF) ขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกลไกผลักดันการดำเนินงานพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจอย่างบูรณาการทั้งในระดับระหว่างประเทศ และในประเทศ (ทั้งส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น) ซึ่งสร้างผลงานสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างกันในอนุภูมิภาคเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม อย่างไม่รู้กี่ ความก้าวหน้าในด้านการอำนวยความสะดวกการผ่านแดน และการส่งเสริมการค้า และการลงทุนข้ามพรมแดน ยังคงต้องได้รับการพัฒนา โดยมีความพยายามในการลดอุปสรรคทางการค้า พัฒนาด้านศุลกากรข้ามแดนของประเทศสมาชิก ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของเมืองชายแดน การพัฒนาเมือง และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสร้างฐานการผลิตเดียวภายในภูมิภาค ที่สนับสนุนห่วงโซ่มูลค่าในระดับสากล

ในโอกาสการประชุมนี้ รัฐมนตรีแผนงาน GMS ได้เห็นพ้องต่อการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกทางการค้าและขนส่ง โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (GMS Cross Border Trade Agreement: GMS CBTA) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเน้นการรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระบุพื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจของ GMS ทั้งอนุภูมิภาคและใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการระดมเงินทุน อีกทั้งเห็นควรให้เพิ่มบทบาทคณะทำงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าและขนส่ง และใช้ประโยชน์จากเวที ECF ในการติดตามความก้าวหน้าและระบุข้อท้าทายในการดำเนินงานของแต่ละประเทศ โดยไทยเน้นย้ำถึงความสำคัญในการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในเวที ECF ซึ่งประเทศไทยได้จัดการประชุมหรือเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ใน GMS ขึ้นเป็นครั้งแรก (1st GMS Business Opportunities Forum) ควบคู่กับการจัด ECF ครั้งที่ 5 ในปี 2556 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แรกเริ่มของการจัดตั้ง ECF

ดร. ปรมธี วิมลศิริ ได้เน้นย้ำถึงท่าทีของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญและเดินหน้าเรื่องความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้าน และเน้นย้ำถึงการสนับสนุนของรัฐบาลไทยต่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ GMS อย่างต่อเนื่อง โดย 1) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและขนส่งข้ามแดนระหว่างกันภายในภูมิภาค ในการนี้ คสช. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ขึ้นแล้ว 2) ไทยสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนและพร้อมที่จะเจรจาหรือร่วมกับประเทศอื่นๆ ในการดำเนินงานร่วมกันต่อไป 3) สนับสนุนการดำเนินการตามความตกลง CBTA ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดยที่ผ่านมามีความพยายามประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินตามความตกลง CBTA ได้อย่างเป็นรูปธรรม **โดยมีความก้าวหน้าล่าสุดคือ** คสช. ได้ให้ความเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน CBTA ตามที่กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลัง นำเสนอแล้ว และให้นำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นอกจากนี้ เสนอให้ ADB และหุ้นส่วนการพัฒนา สนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะบุคลากร เจ้าหน้าที่ประจำด่าน และวางระบบที่จำเป็นสำหรับมาตรการข้ามแดน และจัดทำโครงการศึกษาและทบทวนแผนการขยายเส้นทางที่อยู่ภายใต้ความตกลง CBTA เพิ่มขึ้น เพื่อหาเส้นทางที่สามารถใช้ความตกลง CBTA ได้อย่างสมบูรณ์ตลอดตามเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ รัฐมนตรีแผนงาน GMS ได้ร่วมกันทบทวนบทบาทเวที ECF ในอนาคตโดยมุ่งเน้นการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ โดยเน้นให้ให้มีการจัดการประชุมสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวง เพื่อเปิดโอกาสให้รัฐบาลท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และเชิญชวนให้ภาคเอกชนและนักลงทุนที่มีศักยภาพเข้าร่วมด้วย รวมทั้ง รัฐมนตรีแผนงาน GMS เห็นควรให้เพิ่มบทบาทคณะทำงานสาขาการอำนวยความสะดวกด้านการค้า ในโอกาสนี้ ประเทศไทยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการคัดเลือกประเด็นที่นำเสนอต่อรัฐมนตรีให้ชัดเจน เน้นการรายงานความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานของรายสาขา และสนับสนุนให้มีการบูรณาการเวทีผู้ว่าราชการจังหวัด และเวทีอื่นๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเวที ECF เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามก็ดี รูปแบบการประชุมสำหรับเวที ECF ในอนาคตนั้น ที่ประชุมเห็นพ้องให้ประเทศสมาชิกจัดส่งความเห็นให้ ADB อีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลในประเด็นรูปแบบการประชุมสำหรับเวที ECF ต่อไป

ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3 สำหรับเตรียมการจัดประชุมสุดยอดผู้นำประเทศ ครั้งที่ 5 (3th Meeting of the Taskforce for the 5th GMS Summit) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซอราตัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดย **ดร.ปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ** ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ร่วมกับนาย James P. Lynch ผู้อำนวยการกองความร่วมมือภูมิภาคและประสานด้านปฏิบัติการ สำนักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ADB

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำ GMS ครั้งที่ 5 (The 5th GMS Summit) ซึ่งรัฐบาลไทยโดย สศช. จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19- 20 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อหลักคือ **“ความมุ่งมั่นลดความเหลื่อมล้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน GMS”** (“Committing to Inclusive and Sustainable Development in the GMS”)

ที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ ทั้งด้านสารัตถะและในด้านอำนวยการจัดการประชุม โดยในด้านสารัตถะ ที่ประชุมได้พิจารณาถึงผลลัพธ์ที่จะส่งมอบต่อผู้นำ (Deliverables) และประเด็นคำถามสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำอย่างไม่เป็นทางการและร่างแถลงการณ์ร่วมของผู้นำประเทศ (Joint Summit Declaration: JSD) ซึ่งให้ความสำคัญกับประเด็นการระดมทุนจากภาคเอกชนและหุ้นส่วนพัฒนาให้มีความร่วมมือกันเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และขอท้าทายต่อความร่วมมือในอนาคตของแผนงาน GMS โดยเฉพาะการดำเนินงานตามความตกลง CBTA ส่วนในด้านอำนวยการจัดการประชุม ประเทศไทยนำเสนอความพร้อมด้านโรงแรมที่พักสำหรับผู้นำประเทศสมาชิกในบริเวณใกล้เคียงสถานที่จัดการประชุม และความพร้อมของสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อรองรับการเดินทางโดยสายการบินพาณิชย์ รวมทั้งสนามบินดอนเมืองเพื่อรองรับการเดินทางโดยเครื่องบินส่วนตัวของเหล่าผู้นำประเทศ ตลอดจนนำเสนอร่างตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำครั้งที่ 5 ซึ่งจะแจ้งความคืบหน้าในการคัดเลือกตราสัญลักษณ์ต่อประเทศสมาชิกและฝ่ายเลขานุการ ADB ต่อไป

นอกจากนี้ ไทยได้เสนอต่อที่ประชุมฯ ให้มีการจัดประชุมเวทีนักธุรกิจ GMS (GMS Business Forum) ขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เพื่อใช้เป็นเวทีในการหารือและแลกเปลี่ยนทัศนคติและมุมมอง รวมทั้งประสบการณ์ด้านการลงทุนระหว่างภาคเอกชนภายใน GMS ก่อนนำเสนอผลการประชุมฯ ในเวทีหารือด้านการลงทุน (GMS Investment Forum) และการประชุมสุดยอดผู้นำฯ ต่อไป ในส่วนของการประชุมเวทีเยาวชน GMS (GMS Youth Forum) นั้น ไทยสนับสนุนให้แต่ละประเทศมีความร่วมมือในแผนงานโครงการกิจกรรมเยาวชน GMS ที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือในโครงการกิจกรรมเยาวชน GMS ที่มีอยู่แล้ว อาทิเช่น โครงการมิตรภาพเยาวชนอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการจัดร่วมกับประเทศจีนในทุกปีด้วยแล้ว เพื่อประโยชน์การคัดเลือกเยาวชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการเดินทาง (Caravan) และรายงานสรุปผลกิจกรรมต่อหน้าเหล่าผู้นำในการประชุม GMS Summit ต่อไป

สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

8 สิงหาคม 2557